
 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

ครั้งที่ 2 / ๒๕65 

วันที่  20  กุมภาพันธ์  ๒๕65 

ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์ อบต.แหลมผักเบี้ย 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 

๑. เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๒. เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
๓. เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและถือปฏิบัติ 
๔. เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๕. เรื่อง อื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา 13.35น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสขภณ  เพ่ิมสิน ท าหน้าที่ประธานในที่
ประชุมหัวหน้าส่วน , พนักงานส่วนต าบล , ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบ
วาระต่างๆ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  - เนื่องจากผม นายสขภณ  เพ่ิมสิน ท าหน้าที่ประธานในที่ 

ประชุมหัวหน้าส่วน , พนักงานส่วนต าบล , ลูกจ้างองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล เป็นการประชุมประจ าเดือนครั้งนี้  ก่อนที่จะเข้าสู่วาระผมขอ
ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าไม่ว่าจะเป็นผมหรือนายกท่านใดเข้ามาอยู่ตรงจุด
นี้อยากจะขอให้ทุกท่านเดินหน้าท างานเพ่ือประชาชน  การท าแผน การ
ช่วยเหลือประชาชน และอ่ืน ๆ  แต่จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของกฎ ระเบียบ
ของอบต.ด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  ที่เสนอให้ท่ีประชุมทราบและถือปฏิบัติ 
ประธาน  - ๓.๑  เรื่อง สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอบ้านแหลม 

ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
อ าเภอบ้านแหลม 

ปลัด   - จากที่ได้ไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอบ้านแหลม  ซึ่งเป็น
ช่วงที่นายอ าเภอเตรียมที่จะย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ทางภาคใต้ ต าแหน่ง
นายอ าเภอว่างอยู่ ปลัดสุทธารักษาการท่านนายอ าเภอ วาระในเดือนนี้เป็น
เรื่องของงานพระนครคีรีอย่างเดียวนะคะ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ประธาน   -  ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบด้วยความเป็นห่วง ซึ่งหลาย ๆ  คนคงจะ
    พอทราบว่าบางอบต.ต้องปิดท าการเนื่องจากพนักงานในส านักงานติดโควิด 
    เรายังไว้ใจในเรื่องของโควิคไม่ได้ยังต้องช่วยกัน  ซึ่งจากมาตราการที่ผมได้
    เสนอคือจัดอบรมประชุมให้น าอาหารและเครื่องดื่มไปรับประทานด้านนอก 
    ไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านใดรับผิดชอบในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ของอบต.
    เราครับ 

ปิยะพงษ ์  - ผมครับ 

ประธาน   - ปิยะพงษ์ช่วยร่างค าพูดประชาสัมพันธ์เรื่อง การ์ดอย่าตก เพ่ือ 

    ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในต าบลทราบเป็นระยะ ๆ 
ประธาน   - ในส่วนเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผมได้ปฏิบัติงานกับพวกเรามาผมประเมินว่า
    อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ผมเรียกว่าเราท างานกันเป็นทีม ทุกคนขยัน งานของ
    ตัวเองจะพยายามไม่ท าให้ขาดตกบกพร่อง อะไรที่ผิดบ้างก็สามารถแก้ไขได้
    ทันท่วงที  ส่วนอีกเรื่องหนึ่งในส่วนของหนังสือบ้างทีผมรีบเพ่ือจะลงพ้ืนที่
    อาจจะไม่ได้อ่านรายละเอียดทวนทีซึ่งมีบ้างค าที่พิมพ์ผิดพลาดอยากจะให้
    ช่วยกันตรวจทานหน่อยเนื่องจากหนังสือบางอย่างต้องออกสู่ภายนอก  
    ทั้งตัวหนังสือและการสะกดค าด้วย ผมขอทุกคนช่วยกันตรวจดูให้รอบคอบ
    อีกนิดหนึ่ง 
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    ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือมีชาวบ้านชื่นชมกันมาว่าพนักงานปฏิบัติงานกันอย่าง
    แข็งขันและเริ่มเห็นทุกคนท างานกันเป็นทีม  และผมก็ยังเน้นย้ าในเรื่องของ
    ความสะอาดของอบต. ซึ่งมีหลายท่านชื่นชมกันมา อยากให้ท ากันอย่าง
    ต่อเนื่อง เจอเศษขยะหรืออะไรก็ขอให้ช่วยกันเก็บ 

    และในส่วนที่ปฏิบัติงานต่อจากนี้ไปผมก็เห็นว่าได้เริ่มด าเนินการกันไปบ้าง
    แล้ว ผมขอให้รองนายกได้พูดคุยบ้างครับ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธาน - ในวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอที่ประชุมพิจารณา  
รองไทย - ผมมีเรื่องจะสอบถามซึ่งตอนนี้ฝนตกน้ าท่วมถนนหนทางเริ่มสัญจร

ไปมาล าบาก ซึ่งงบอบต.ในการซ่อมแซมถนนในต าบลแหลมผักเบี้ยเราจะ
เริ่มด าเนินการได้เมื่อไรและเริ่มไปหรือยัง ถ้าใครทราบช่วยตอบผมหน่อย
ส่วนเรื่องท่ีสอง บัตรอปพรที่ท าการต่ออายุชาวบ้านฝากสอบถามมาว่า
ติดขัดตรงไหนยังไงก็กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยจะได้ไปบอกเขา 

ณัฐพงษ์ - ในเรื่องของหินคลุกและลูกรังตอนนี้ได้ท าการส ารวจเรียบร้อยแล้ว 
และประเมินเรียบร้อยแล้วโดยการลงส ารวจก็จะมีสมาชิกลงส ารวจด้วยโดย
ตอนนี้มีการท าแบบเรียบร้อยแล้วเหลือประมาณราคาและจะท าบันทึก
เสนอนายกต่อไปครับ 

ประธาน - หลังจากท่ีท าเรื่องบันทึกเสนอนายกเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถ
ด าเนินการเลยใช่ไหม 

ปลัด - เส้นหลังโรงหมึกเจ้หนูอยู่ในพ้ืนที่ที่ส ารวจด้วยไหมเพราะมีประเด็น
เรื่องรถสิบล้อวิ่งถมดินในบ้านจัดสรร จริง ๆ ความเสียหายมันเกิดจาก
ผู้รับเหมานะซึ่งเขาเอาลูกรังมาซ่อมให้ใช้งานได้ในระดับหนึ่ง พอฝนตกก็
กลับสู่สภาพเดิม แล้วแบบนี้เราหรือผู้รับเหมาจะต้องเป็นคนด าเนินการ
ซ่อมแซมต่อไป 

ณัฐพงษ์ - เส้นนั้นก็เป็นเส้นที่อยู่ในแผนของเราอยู่แล้ว ในบ้างส่วนที่ผู้เหมา
ท าเสียหายก็ท าหนังสือแจ้งให้เขามาซ่อมแซม และถ้ามีการเสียหายอีก
หนังสือแจ้งตัวนี้ก็จะมีผลให้เขาจะต้องท าการซ่อมต่อไปอีก   

ปลัด - ฝากกองช่างให้ช่วยดูแลเพราะจริง ๆ ถนนเส้นนี้ไม่สามารถให้รถ
สิบล้อวิ่งได้อยู่แล้ว  ซึ่งถ้าเราท าการซ่อมแซมแล้วปล่อยให้เราวิ่งต่อไปอีกก็
จะเกิดความเสียหายซึ่งดิฉันมองว่าผู้รับเหมาท าการซ่อมซึ่งท าขอไปทีไม่
เหมือนที่งบหลวงท าการซ่อมและจะเสียเปล่าถ้าเรายังปล่อยให้รถสิบล้อวิ่ง 
ซึ่งเราไม่ควรปล่อยปะละเลยในเรื่องท่ีปล่อยให้รถสิบล้อวิ่งเพราะถ้าเขาวิ่ง
ถนนก็จะเสียคณะผู้บริหารก็จะโดนร้องเรียนและเราก็จะต้องท าการซ่อม
แบบนี้ต่อไป  ฝากให้กองช่างเข็มงวดในเรื่องนี้ด้วย 

ธีรภพ - ส าหรับเรื่องบัตรอปพร.เคยท าส่งไปให้แล้วแต่แบบฟอร์มผิดจังหวัด
แจ้งว่าให้ส่งที่อ าเภอ ซึ่งจะต้องท าแบบฟอร์มใหม่ทั้งหมด ผมจะต้องติดต่อ
เจ้าหน้าที่ อปพร.เพ่ือมาท าเอกสารใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ อปพร.มาท าเรื่องไม่
พร้อมกัน 

ประธาน - เดี๋ยวผมจะประสานงานให้เจ้าหน้าที่ อปพร. จะได้เร็วขึ้น เตรียม
เอกสารไว้รอได้เลย 
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ธีรภพ - รับทราบ 
รองอัญชลี - อยากทราบระเบียบเรื่องการลา รบกวนผู้เกี่ยวข้องช่วยชี้แจง

ระเบียบให้ทราบหน่อยคะ 
สุนันทา - ขออนุญาตชี้แจงคราวเรื่องการ การลาป่วย  ลาพักผ่อน และลากิจ  

ในส่วนของการปฎิบัติเวลาท างานคือ 08.30 – 16.30 น. 
 การลาป่วยมีทั้งหมด 11  ประเภท คือ 

1. การลาป่วย 
2. การลาคลอดบุตร 
3. การลากิจส่วนตัว 
4. การลาพักผ่อน 
5. การอุปสมทบหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
6. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
7. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
8. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
9. การลาติดตามคู่สมรส 
10. ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
11. ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
รายละเอียดจะท าเป็นแผ่นพับจากให้ทุกคนอีกทีค่ะ 

นายก - หลัก ๆ ผมอยากให้แจ้งกับทางหัวหน้าของตนเองไว้ หรือแจ้งผม 
เพ่ือที่จะได้รับทราบ เพราะบางครั้งผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นพ่อแม่เจ็บป่วยซึ่ง
ผมให้ความส าคัญเรื่องของการดูแลพ่อแม่ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ 

ประธาน  -   หลังจากท่ีมีการลงพ้ืนที่ส าหรับถังขยะผมขอสอบถามพนักงานเก็บ
ขยะและพนักงานเก็บค่าขยะว่ามีปัญหาอะไรบ้างไหม 

สมชาย  - ไม่มีปัญหาอะไรครับ 
ประธาน - ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปัญหาอะไรบ้างไหม 
สมัชญา - ไม่มีปัญหาอะไรคะ 
ปลัด - ทางผอ.รพ.สต.แหลมผักเบี้ย โทรมาแจ้งว่าในพ้ืนที่เดิมมีผู้ติดเชื้อ

อยู่ 11 ปัจจุบันติดเพ่ิมอีก 2 คน  เสี่ยงสูงทั้งหมด 20 คน ซึ่งจะน าผู้เสี่ยง
สูงไปกักตัวที่อ่ืนแต่ปรากฎว่าสถานที่กักตัวเต็มจึงต้องให้กักตัวที่บ้านของ
ตัวเองในพ้ืนที่ของแหลมผักเบี้ย และตอนนี้มีเด็กมัธยมของโรงเรียนวัด
จันทราวาสศุขประสานราษฎร์ ตรวจเจอเพ่ิมอีก 1 คน ยังไม่แน่ชัดว่าอาศัย
อยู่ในประมงหรือแหลมหลวง  และยังไม่สามารถว่าจะมีเสี่ยงสูงเพ่ิมอีกกี่คน 
ตอนเริ่มมียอดเพ่ิมข้ึน และเรื่องการช่วยเหลือของเราก็จะหนักตามไปด้วย 

ประธาน - อยากให้ทุกคนช่วยกันระวังโดยเฉพาะเวลาที่ต้องทานอาหาร
เพราะเราจะต้องเปิดแมส ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าคนรอบข้างเราจะมีเชื้อหรือเปล่า
ช่วยระวังกันนิดหนึ่ง ในเรื่องของทีมงานสิ่งแวดล้อม เรื่องของการจัดการ
ขยะ อยากให้ออกมาช่วยงานนิดหนึ่งนะครับ 
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สุทธิชัย - ขอรายงานโครงการในตอนนี้มีทั้งหมด 6 โครงการ  1.โครงการ

ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ าค.ส.ล.และบ่อ
พักซ.บ้านนายอ านาจ เอ่ียมสะอาด หมู่ 2 และ2.โครงการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ า ซ.บ้านผู้ใหญ่สมหมาย ม.4 ส่วนลานกีฬา โครงการ
ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยบ้านลุงเย็น 
หมู่ 2 โครงการก่อสร้างก าแพงกั้นดิน ถนน ค.ส.ล.บริเวณศาลาดอนสบาย 
หมู่ 4 และถนนอีก 4 เส้น หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน่าจะได้ผู้รับจ้าง
ประมาณเดือน เม.ย. 65 

ปลัด - ขอรายงานเพ่ิมเติมนะคะตอนนี้มีเด็กเสี่ยงสูง 5 คน  ขอให้ไปส่งที่
ศิลปากร 1 คน ส่วนเคสใหม่เสี่ยงสูง 1 คน เป็นน้องของร้านเสริมสวยแพร
ชมภู 

พรอนันต ์  - เรื่องการขุดลอกคลองบางทะลุที่เคยขอให้มาขุด ทางเจ้าท่าของค่า
    เดินทางกับค่าท่ีพัก ก็ตกประมาณ 3,000  บาท 
ประธาน   - เน้นย้ าการ์ดอย่าตก  ส าหรับพนักงานอบต.ขอให้ถือปฏิบัติอย่าง
    เคร่งครัด 

 ที่ประชุม  - รับทราบ  
 สุธินันท์   - ขอประชาสัมพันธ์ข่าวของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
    ราชการ พ.ศ.2540 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
    เรื่อง  ผมคับข้องใจครับ 
    เรื่องนี้ก็ไม่พ้นที่จะต้องบอกกล่าวเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนเงินเดือนอีก
    แล้ว  ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกคับข้องใจการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาในการ
    พิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมาย จะขอทราบผลการ
    พิจารณาเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนี้ของตนเองได้แค่ไหน มาดูครับ  
    นาย ก มีหนังสือถึงหน่วยงาน A  ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นและ
    รายละเอียดการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดในการ
    พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของตนเกี่ยวกับความคับข้องใจการใช้อ านาจของ
    ผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมาย 
    หน่วยงาน A ปฏิเสธการเปิดเผย โดยให้เหตุผลว่า ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
    เป็นความเห็นหรือค าแนะน าภายในของหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการ
    เรื่องหนึ่งเรื่องใดตามมาตรา 15 (3)  แห่งพระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสาร
    ของราชการ พ.ศ.2540 นาย ก จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ
    เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
    คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูล
    ข่าวสารตามอุทธรณ์คือ รายงานการประชุมของคณะกรรมการพนักงาน
    เทศบาลจังหวัด ครั้งที่....เมื่อวันที่ .....เรื่องพิจารณาที่ 11  การพิจารณา
    เรื่องร้องทุกข์ของผู้อุทธรณ์ เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการในการปฏิบัติ
    ราชการปกติของหน่วยงานของรัฐ และไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่ง
    อย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย 
    ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
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    เมื่อการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ในรายผู้อุทธรณ์ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
    โดยหน่วยงานก็ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว การเปิดเผย
    จึงไม่เป็นอุปสรรคอันอาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ
    หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 15 (2) แห่ง  
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ประกอบกับผู้ 
    อุทธรณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง สมควรได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพ่ือ
    ปกป้องสิทธิของตน อีกทั้งการเปิดเผยจะแสดงให้เห็นถึงความถูกต้อง 
    โปร่งใสและตรวจสอบได้ของหน่วยงานของรัฐ จึงวินิจฉัยให้หน่วยงาน 
    เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์แก่ผู้อุทธรณ์ 
    มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
    2540  หารือไปท่ีส านกังานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
    ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โทร 0 2283 4677 /  
    09 2250 0589  (www.oic.go.th)  (wattanapong.k@opm.go.th) 
 ประธาน   -          มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา      14.32  น.  
 

      (นางสุธินันท์   บุญกอง)               

        ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  / ผู้จดรายงานการประชุม 

 

       (นางอัชรา เสริมทรัพย์) 

  หัวหน้าส านักปลัด / ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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